

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG LƯƠNG SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-ĐC
V/v tăng cường công tác quản lý
nghĩa trang trên địa bàn phường

Lương Sơn, ngày tháng 01 năm 2023.

Kính gửi:

- Ban chỉ đạo bồi thường GPMB, QLDD, khoáng sản và TTXD;
- Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể;
- Các Ông (bà) Tổ trưởng TDP trên địa bàn.

Thực hiện Văn bản số 4031/UBND-QLĐT ngày 15/11/2022 của UBND thành phố Sông Công về việc tăng cường công tác quản lý nghĩa trang trên địa bàn thành phố. Thời gian vừa qua, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường thực hiện rà soát lập quy hoạch mới, điều chỉnh mở rộng nghĩa trang tập trung của thành phố để đáp ứng nhu cầu an táng các phần mộ của nhân dân trên địa bàn. Năm 2022, tiếp tục quy hoạch mở rộng nghĩa trang tập trung thành phố tại TDP Nguyên Bấy, phường Cải Đan (lập quy hoạch 1,6ha, lập quy hoạch mở rộng 9,5ha), lập quy hoạch nghĩa trang tập trung của thành phố tại xã Tân Quang và xã Bá Xuyên với quy mô 24ha.

Hiện nay, trên địa bàn phường Lương Sơn đang thực hiện triển khai dự án Khu đô thị và dịch vụ tiện ích Sông Công 2 và Cụm công nghiệp Lương Sơn. Trung tâm phát triển quỹ đất đã tiến hành kê khai thực hiện các bước trong công tác GPMB và đã tiến hành chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ di chuyển mộ tại các dự án. Các cơ quan chuyên môn của thành phố đã phối hợp với phường và các tổ dân phố nằm trong phạm vi dự án phổ biến, tuyên truyền các chính sách về việc di chuyển mộ và thông tin về các nghĩa trang trên địa bàn phường như nghĩa trang Hàm Rồng, Rừng Thần, Ao Phạm... hiện nay đã nằm trong phạm vi của dự án, không còn phù hợp quy hoạch để di chuyển mộ của các hộ gia đình trong phạm vi dự án về các nghĩa trang trên, các hộ phải thực hiện việc di chuyển mộ về nghĩa trang tập trung của thành phố.

Đối với các nghĩa trang nhỏ lẻ khác trên địa bàn phường Lương Sơn hiện nay cũng không còn phù hợp quy hoạch để thực hiện việc chôn cất, cải táng. UBND phường sẽ rà soát lấy ý kiến và thực hiện đóng cửa các nghĩa trang không còn phù hợp tiến tới quy hoạch tập trung toàn bộ các phần mộ về nghĩa trang tập trung của thành phố theo đúng quy hoạch, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo cảnh quan và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Để công tác di chuyển mộ trong phạm vi giải phóng mặt bằng các dự án đúng quy định tránh thiệt hại về kinh tế cho nhân dân, công tác quản lý về đất đai, quản lý các nghĩa trang nhỏ lẻ trên địa bàn phường đảm bảo đúng theo đúng quy định. UBND phường có ý kiến chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Các ông (bà) tổ trưởng các TDP

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho các hộ gia đình, cá nhân được biết về chủ trương, quy định của nhà nước đối với công tác quản lý sử dụng các nghĩa trang nhỏ lẻ đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan, sử dụng đất nghĩa trang một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất.

Tuyên truyền đến nhân dân việc sử dụng đất đúng mục đích, không được chôn cất, cải táng mồ mả trên các thửa đất nông nghiệp (chỉ được chôn cất, cải táng tại các nghĩa trang hiện có). Kịp thời phát hiện, thông báo sớm về UBND phường các trường hợp tự ý xây dựng các phần mộ riêng trong khu vực đất nông nghiệp, đất không phải là đất nghĩa trang, nghĩa địa để ngăn chặn, xử lý.

Tổ trưởng TDP Trước, TDP Sau thông báo đến các hộ có mộ đã được hỗ trợ di chuyển thực hiện nghiêm việc di chuyển mộ về nghĩa trang tập trung của thành phố tại tổ dân phố Nguyễn Bỉnh, phường Cải Đan; không tự ý di chuyển vào các nghĩa trang đang nằm trong vùng quy hoạch tránh việc thiệt hại về kinh tế cũng như vấn đề tâm linh khi phải thực hiện các giai đoạn tiếp theo của dự án.

2. Các thành viên Ban chỉ đạo bồi thường GPMB, QLDD, khoáng sản và TTXD

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, kiểm tra các nội dung về quản lý sử dụng đất đai nhất là sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn kịp thời phản ánh về UBND phường. Đặc biệt là 02 TDP (Trước và Sau) về việc di chuyển mộ trong phạm vi của dự án.

3. MTTQ và các đoàn thể

Đề nghị MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng đất trong đó có sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa đúng quy định; thực hiện nghiêm việc di chuyển mồ mả ra khỏi phạm vi của dự án đã công bố.

Trên đây là văn bản chỉ đạo của UBND phường Lương Sơn về việc tăng cường công tác quản lý nghĩa trang trên địa bàn và việc di chuyển mồ, mả trong phạm vi dự án. UBND phường đề nghị Ban chỉ đạo bồi thường GPMB, QLDD, khoáng sản và TTXD tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền; MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động; các Tổ trưởng TDP nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTĐU-TTHĐND;
- BCĐ GPMB, QLDD, KS và TTXD;
- UBMTTQ và các đoàn thể phường;
- Tổ trưởng các TDP;
- Lưu: VP- Đc.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Dương Thị Lưu

